



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH

THÁNG 3
2019

NỘI DUNG CHÍNH

 Tháng Thanh niên 2019

 Theo dòng lịch sử

 Theo dòng lịch sử

 Góc kỹ năng

 Định hướng hoạt động





Tư tưởng Hồ Chí Minh

Quảng Ninh khởi động Tháng Thanh niên 2019

Ngày 3/3, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019.

Với chủ đề: “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn – Hội sẽ kết nạp mới từ 5.000 - 6.000 đoàn viên; tham gia phối hợp thực hiện tối thiểu 3- 5 vườn mẫu; xây dựng 10 tuyến phố văn minh, trồng mới 30.000- 50.000 cây xanh; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 3.500- 4.000 ý tưởng, sáng kiến; huy động các nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế của thanh niên...



Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động Tháng Thanh niên 2019.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn, nhấn mạnh: Tháng Thanh niên phải thực sự phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; đảm bảo đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, tập trung hoạt động tại cơ sở...

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền luật giao thông, trồng cây tại Cung văn hóa thanh, thiếu nhi Quảng Ninh, vẽ tranh làm đẹp đường phố tại các nút điện ở TP Hạ Long.



Tọa đàm tuổi trẻ sáng tạo.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ sáng tạo”. Chương trình là hoạt động ý nghĩa giúp thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thanh niên vượt lên chính mình, thông qua năng lực sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển bản thân, tự thân đề xuất ý tưởng, giải pháp tham gia giải quyết các vấn đề của cuộc sống bằng kiến thức, khả năng, chuyên môn của mình.



Các đại biểu cùng ĐVTN tham gia trồng cây tại Cung văn hóa thanh, thiếu nhi Quảng Ninh.

Chào mừng 20 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã tuyên dương 20 thanh niên công nhân tiêu biểu trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo.

Nhân dịp này, Hội LHTN tỉnh quyết định thành lập và ra mắt CLB Tri thức trẻ do Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phụ trách.



Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tuyên dương 20 thanh niên công nhân tiêu biểu.



TRUYỀN THỐNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

8 ANH EM HỌ LÝ ĐẦU TIÊN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHÍNH TRỊ

Trong truyền thống lịch sử Đoàn, họ là những bông hoa đầu tiên viết lên truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ. 8 thiếu niên không cùng huyết thống nhưng lại cùng mang họ Lý.

MANG DÒNG HỌ LÝ

Sau khi sáng lập ra Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, tổ chức tiền thân của Đảng ta (tháng 6-1925), mùa hè năm 1926, Nguyễn Ái Quốc, lúc này mang bí danh là Lý Thụy, cử Hồ Tùng Mậu, người đồng chí thân thiết của mình trở lại Thái Lan chọn một số thiếu niên con em các gia đình yêu nước đưa sang Quảng Châu đào tạo nhằm xúc tiến việc xây dựng Thanh niên cộng sản đoàn.



Ban Bí thư Trung ương Đoàn gặp mặt 2 nữ đoàn viên trong số 8 đoàn viên đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Đoàn: Lý Phương Thuận (thứ 2, hàng 2, từ phải sang), Lý Phương Đức (thứ 2, hàng 3 từ phải sang).

Việc lựa chọn được thực hiện rất thận trọng, duy có một học sinh làm mọi người băn khoăn vì còn nhỏ tuổi quá (mới 12). Song cuối cùng, xét về cả tư chất và nhân thân, Hồ Tùng Mậu quyết định đưa vào danh sách. Đó chính là Lê Hữu Trọng. Để đảm bảo tính hợp pháp và nguyên tắc bí mật, cả nhóm có bí danh và đều mang họ Lý. Lê Hữu Trọng mang bí danh Lý Tự Trọng; Đinh Chương Long mang bí danh Lý Văn Minh; Vương Thúc Thoại mang bí danh Lý Thúc Chất; Hoàng Tự mang bí danh Lý Anh Tự; Ngô Trí Thông mang bí danh Lý Trí Thông; Ngô Hậu Đức mang bí danh Lý Phương Đức (nữ); Nguyễn Thị Tích mang bí danh Lý Phương Thuận (nữ); Nguyễn Sinh Thản mang bí danh Lý Nam Thanh.

Tại tầng hai ngôi nhà 13A phố Văn Minh (Quảng Châu, Trung Quốc), đồng chí Lý Thụy yêu cầu Tổng bộ Hội Cách mạng thanh niên mà cụ thể là đồng chí Lê Hồng Sơn tổ chức một lớp học chính trị ngắn ngày...

TRƯỜNG THÀNH TRONG THỬ THÁCH

Thực hiện chủ trương đào tạo có hệ thống của đồng chí Lý Thụy, các đồng chí trong Tổng bộ đã liên hệ đưa 8 học sinh vào học tại trường Trung học Trung Sơn (Quảng Châu) trong lúc chờ đợi việc tiếp tục học tập tại Liên Xô. Ngày 22-7-1926, đồng chí Lý Thụy gửi thư cho Ủy ban Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin đề nghị bạn nhận đào tạo những thiếu niên cộng sản trở thành những chiến sỹ Lêninnít.

Lời đề nghị của Người đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin đáp ứng. Tuy nhiên, khi kế hoạch đưa các học sinh Việt Nam sang Liên Xô đang được chuẩn bị triển khai thì ngày 15-4-1927, sau khi Tôn Trung Sơn mất, phái hữu (phản động) trong Quốc dân đảng Trung Quốc phá vỡ sự hợp tác Quốc- Cộng, làm đảo chính ở Quảng Châu. Dưới lời hiệu triệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 8 thiếu niên tạm gác chuyện học tập tham gia cách mạng chống lại quân phản động. Ngày 11-12-1927, một cuộc khởi nghĩa do quân cách mạng tiến hành bùng nổ ở Quảng Châu. 8 thiếu niên chia thành từng nhóm gia nhập các đội tuyên truyền, liên lạc, tiếp vận phục vụ quân khởi nghĩa. Đây là thử thách quyết liệt đầu tiên đối với họ.

Tuy nhiên, khởi nghĩa Quảng Châu sớm bị chìm trong bể máu. Lý Tự Trọng, Lý Phương Đức bị bắt nhưng đã không hé nửa lời, kiên cường chịu đựng đòn tra tấn của kẻ thù. Vì không tìm được bằng chứng, cuối cùng bọn phản động cũng phải trả tự do cho họ. Qua thử thách trong đấu tranh, 8

học sinh Việt Nam đều lần lượt được kết nạp vào Đoàn. Lý Tự Trọng là người đoàn viên thứ tám do đến năm 1929, Lý Tự Trọng mới đủ 15 tuổi.

HI SINH CHO CÁCH MẠNG

Trước yêu cầu mới, Lý Tự Trọng rời Quảng Châu sang Hương Cảng làm công nhân ở bên tàu để giúp các đồng chí ta nối đường dây liên lạc về trong nước và đi các nước. Một số đoàn viên khác trong lớp 8 đồng chí đầu tiên về sau tìm được cách sang Liên Xô tiếp tục học tập theo chủ trương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trước đây. Ngày 17-4-1931, Lý Tự Trọng bị thực dân Pháp kết án tử hình do trước đó (ngày 8-2-1931), anh đã bắn chết tên mật thám Pháp cáo già khét tiếng tàn bạo Lơ-gơ-răng trên đường phố Sài Gòn, nơi có sân bóng đá La-ray-nie. Trước bọn quan toà thực dân, Lý Tự Trọng ngẩng cao đầu dũng dạc tuyên bố: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không có con đường nào khác".

Mười năm sau, khi quân đội Phát xít Đức tiến sát thủ đô Mátxcova trong đại chiến thế giới lần thứ II. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tự, ba trong số 8 đoàn viên đầu tiên cùng các đồng chí Việt Nam khác đang học tập và làm việc tại Liên Xô tình nguyện tham gia sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên Xô. Cả ba đồng chí đã hy sinh anh dũng tại mặt trận phía Nam Mátxcova và đều được Nhà nước Liên Xô tặng thưởng Huân chương Vệ quốc cao quý.

IV. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

Trong suốt thời kỳ cách mạng cũng như trong bối cảnh xã hội ngày nay, tổ chức Đoàn luôn giữ một vị trí quan trọng để định hướng và phát triển thanh niên. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/ 1931 - 26/3/2007), Thông tin trong Đoàn xin giới thiệu đến các bạn những Đoàn viên Cộng sản đầu tiên đã khởi nguồn cho một thế hệ những đoàn viên ưu tú của Đoàn ta. Những em học sinh đầu tiên được chọn sang Quảng Châu để đào tạo nhằm chuẩn bị cho việc thành lập Thanh niên Cộng sản Đoàn đều có bí danh và mang họ Lý để đảm bảo tính hợp pháp, bí mật trong khi hoạt động.

LÝ THÚC CHẤT

Lý Thúc Chất tên thật là Vương Thúc Thoại, sinh năm 1911 tại Kim Liên. Lý Thúc Chất là một trong những người có mặt trong đội ngũ Hồng quân Liên Xô chiến đấu bảo vệ Matxcova. Thân sinh của anh là Vương Thúc Đàm bị thực dân Pháp bắt kết án tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản vì tội làm cách mạng và để con làm cách mạng. Năm 1986, Lý Thúc Chất được Xô Viết tối cao Liên Xô truy tặng Huân chương chiến tranh vệ quốc hạng nhất vì lòng dũng cảm và gan dạ trong các trận chiến đấu bảo vệ thành phố Matxcova chống phát xít Đức xâm lược, Huy chương 40 năm chiến thắng phát xít và huy hiệu cựu chiến binh Liên Xô.

LÝ ANH TỰ

Lý Anh Tự tên thật là Hoàng Tự (có lúc đọc chệch là Tợ), sinh năm 1912 tại Kim Liên, Nghệ An. Lý Anh Tự mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Năm 12 tuổi, Tợ đã lên đường hoạt động cách mạng theo tiếng gọi của Hồ Chí Minh. Lý Anh Tự cũng tham gia vào sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên Xô. Anh đã hy sinh và được tặng thưởng Huân chương vệ quốc cao quý.

LÝ NAM THANH

Lý Nam Thanh tên thật là Nguyễn Sinh Thản, sinh năm 1908 tại Kim Liên, Nghệ An. Sau khi Nguyễn Sinh Thản ra đi, đến năm 1942, cả cha, anh và em gái đều tham gia hoạt động cách mạng và lần lượt hy sinh trong các cao trào chống Pháp ở Việt Nam. Cùng với Lý Thúc Chất và Lý Anh Tự, Lý Nam Thanh cũng tham gia vào đội ngũ Hồng quân Liên Xô.

LÝ PHƯƠNG THUẬN

Lý Phương Thuận tên thật là Nguyễn Thị Tích, sinh năm 1916 tại Nghệ An. Cô mất mẹ lúc mới ba tháng tuổi. Dưới sự dìu dắt của Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thị Tích đã trở thành bạn học của Lý Tự Trọng, Lê Hồng Phong... ở Thái Lan, giao liên mật của Đảng ta ở Trung Quốc, Hồng Kông rồi trình sát đặc biệt chống Tưởng ở Hà Nội. Một lần do sơ xuất từ bên ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lúc này lấy tên là Tống Văn Sơ bị mật thám Anh bắt giữ. Lý Phương Thuận cũng bị bắt cùng với Tống Văn Sơ. Mặc dù bị tra tấn bằng đòn roi nhưng Lý Phương Thuận một mực không khai báo, giữ tròn khí tiết của người đoàn viên thanh niên cộng sản. Luật sư Lô-dơ-bai nổi tiếng đã cứu thoát Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù. Lý Phương Thuận vô tội trở lại với đội ngũ chiến đấu của mình và sau Cách mạng tháng Tám 1945 về nước công tác.

LÝ VĂN MINH

Lý Văn Minh là bí danh của Đinh Chương Long

LÝ TỰ TRỌNG

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng (1914-1931). Là một trong số 8 đoàn viên cộng sản đầu tiên, Lý Tự Trọng là người thứ 8 được kết nạp do đến năm 1929 anh mới đủ 15 tuổi. Năm 1931, trong khi bảo vệ cụ Phan Bội Châu diễn thuyết ở sân vận động Lareni (Sài Gòn), Lý Tự Trọng đã bắn chết tên mật thám Logrăng và bị bắt. Thực dân Pháp dùng mọi cực hình tra tấn nhưng anh không hề khuất phục. Đến cả bọn cai ngục cũng phải kính nể anh mà gọi anh là "Ông nhỏ". Anh bị kết án tử hình ở tuổi 17. Đứng trước máy chém, chàng thanh niên yêu nước vẫn ngẩng cao đầu và hát vang bài Quốc tế ca. Lời tuyên bố đồng dạc của anh trước bọn quan tòa Pháp vẫn được mọi người nhắc mãi cho đến ngày nay: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không có con đường nào khác..."

LÝ PHƯƠNG ĐỨC

Lý Phương Đức là bí danh của Ngô Hậu Đức (nữ). Cũng như các Đoàn viên khác, Lý Phương Đức luôn sát cánh với các chiến sĩ Cộng sản Trung Quốc cùng đội ngũ công nhân và quân chúng cách mạng, chiến đấu quyết liệt với quân đội của bọn phản động. Lúc đầu Lý Phương Đức và Lý Tự Trọng tham gia vào đội liên lạc. Khi khởi nghĩa Quảng Châu bị chìm trong bể máu do lực lượng và trang bị chênh lệch, các học sinh Việt Nam trường Tôn Trung Sơn cũng bị đánh đập, tra tấn. Lý Phương Đức, Lý Tự Trọng cùng một số anh chị khác đã khẳng khái hỏi lại: "Chúng tôi chỉ là học sinh. Các ông bắt chúng tôi về tội gì?". Không một ai hé nửa lời mà kiên cường chịu đòn roi của bọn chúng. Lý Phương Đức còn được xem là nữ chiến sĩ giao liên của Bác Hồ. Do hoàn cảnh kẻ thù đầy mạnh mọi thủ đoạn sẵn lòng ráo riết, mọi hoạt động cách mạng phải tiến hành bí mật, chiến sĩ giao liên Lý Phương Đức cũng bị rơi vào tình trạng liên lạc trong phạm vi hẹp. Vì vậy sự đóng góp cho cách mạng của Lý Phương Đức còn chưa được nhiều người biết đến.

LÝ TRÍ THÔNG

Lý Trí Thông tên thật là Ngô Trí Thông Lý Văn Minh và Lý Trí Thông đều nằm trong nhóm thiếu niên học sinh từ Đông Bắc Thái Lan đến Quảng Châu. Cũng như các bạn khác trong nhóm, Lý Văn Minh và Lý Trí Thông đều trải qua nhiều khó khăn, "các em đã để cha mẹ ở nhà hàng ngàn cây số để bí mật đến Trung Quốc", tham gia vào các đội tuyên truyền, liên lạc, tiếp vận... phục vụ quân khởi nghĩa.

Trong các cuốn biên niên sử của Đoàn ta, Đội ta, tám người đoàn viên ấy - "tám cháu hiếm hoi từ bước đầu do Bác Hồ kính yêu bồi dưỡng, đào tạo, mãi mãi là tám đóa hoa ngát hương trong triệu triệu chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân vì lý tưởng cách mạng của Đảng, của Bác".



LỊCH SỬ

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

THÀNH LẬP ĐOÀN

26-3-1931

...tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để tháo phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết (Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2)

" Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác "

(Đoàn viên Lý Tự Trọng - đoàn viên đầu tiên)

1931 - 1936

ĐOÀN TNCS ĐÔNG DƯƠNG

ĐOÀN THANH NIÊN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG

1937 - 1939

ĐOÀN THANH NIÊN PHẢN ĐẾ ĐÔNG DƯƠNG

1939 - 1941

ĐOÀN THANH NIÊN CỨU QUỐC VIỆT NAM

1941 - 1956

- Huy hiệu Đoàn, được vẽ bởi họa sỹ Huỳnh Văn Thuận năm 1951 tại Việt Bắc.
- Đoàn ca, được nhạc sỹ Hoàng Hòa sáng tác năm 1953

1956 - 1970

ĐOÀN THANH NIÊN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐOÀN THANH NIÊN LAO ĐỘNG HỒ CHÍ MINH

1970 - 1976

Đại hội Đảng chỉ rõ nhiệm vụ của Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới là: "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải được xây dựng và củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trường học CSCN của lớp người trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng".

1976 - ĐẾN NAY

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Ý nghĩa của huy hiệu, cờ Đoàn, Đoàn ca và áo thanh niên



HUY HIỆU



Sáng tác:
Họa sỹ **Huỳnh Văn Thuận**
(1921-2017)

- Thanh niên là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
- Thanh niên phải xung phong gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.



CỜ ĐOÀN

- **Nền đỏ**
Dựa trên hình ảnh Quốc kỳ, tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng.
- **Huy hiệu Đoàn**
Thanh niên xung phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực.

ĐOÀN CA

Thanh niên làm theo lời Bác

Tác giả:
Nhạc sỹ **Hoàng Hòa**
(1930-2016)



- Phổ nhạc theo bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ
- Dễ hát, dễ thuộc, lời cuốn, thôi thúc như tiếng kèn ra trận.



ÁO THANH NIÊN VIỆT NAM

Màu áo như một lời hiệu triệu, giúp đoàn viên đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.





Theo dòng lịch sử

08/3/1910 Ngày quốc tế phụ nữ

103/1945 Khởi nghĩa Ba Tơ

18/3/1979 Chiến thắng quân Trung Quốc
xâm lược trên biên giới phía Bắc

26/3/1931 Ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh

28/3/1935 Ngày truyền thống lực lượng
Dân quân tự vệ



5 kỹ năng thuyết phục để thành công trong mọi cuộc giao tiếp

Một trong những yếu tố làm nên sự thành công của một cuộc giao tiếp đó chính là **kỹ năng thuyết phục** người khác. Không chỉ sử dụng trong kinh doanh, hợp tác, bất kể khi nào bạn muốn người khác nghe theo ý kiến của mình bạn đều phải sử dụng đến kỹ năng thuyết phục.

Kỹ năng thuyết phục là gì?

Mặc dù không phải ai cũng biết điều này, nhưng theo nhiều cuộc khảo sát, kỹ năng thuyết phục là kỹ năng mà 80% người thành công trên thế giới đều sở hữu. Từ đó ta thấy được sự liên quan mật thiết của kỹ năng thuyết phục đến thành công của bạn.

Vậy thuyết phục là gì? Hiểu một cách đơn giản, thuyết phục là đưa ra những tình tiết, sự kiện, phân tích, giải thích... làm cho người khác cảm thấy đúng, thấy hợp lý mà tin theo, làm theo.

Tuy nhiên thuyết phục không phải là một kỹ năng dễ dàng, bởi vì ai cũng có quan điểm, cách nhìn của riêng mình. Trong các **kỹ năng giao tiếp**, kỹ năng thuyết phục đòi hỏi bạn cần phải nắm bắt được những bí quyết nhất định.

5 kỹ năng thuyết phục trong giao tiếp

1. Nghệ thuật thuyết phục lòng người: Tạo dựng mối quan hệ

“Người giỏi thuyết phục là người có khả năng tạo dựng được nhiều mối quan hệ với mọi người xung quanh“. Hiển nhiên, tạo dựng mối quan hệ là bước đầu tiên bạn cần phải làm để thuyết phục một ai đó.



Kỹ năng thuyết phục: Tạo dựng mối quan hệ

Tạo dựng mối quan hệ để họ dành thiện cảm cho bạn sẽ là bước đầu tiên giúp bạn dễ thuyết phục được họ hơn. Nhưng bạn phải nhớ rằng, cần tạo dựng mối quan hệ lâu dài. Tránh trường hợp quay lưng sau khi đã đạt được mục tiêu. Như vậy sẽ phản lại cái gọi là chân thành đã nói ở trên.

Bên cạnh đó còn khiến bạn phải đi thuyết phục người khác cả đời vì sẽ không bao giờ có được những người bạn – những người luôn giúp đỡ bạn đúng nghĩa.

2. Chiếm được lòng tin của người khác

Sau khi đã tạo dựng được mối quan hệ, bạn phải làm người đó có niềm tin với bạn.

Lòng tin được tạo dựng thông qua nhiều yếu tố khác nhau. Bao gồm:

- Cách ăn nói,
- Hành động, cử chỉ
- Và đặc biệt là ngoại hình.

Sẽ rất khó lòng để ai đó tin bạn là người tốt nếu ngoại hình tố cáo bạn là kẻ đáng nghi ngờ.



Kỹ năng thuyết phục: Chiếm lòng tin của người khác

Ngoài ra, ban đầu bạn nên đặt lợi ích của đối phương lên trên trước khi đề cập đến lợi ích của mình. Đừng chỉ chăm chăm nghĩ về bản thân vì như vậy bạn sẽ làm mất lòng tin của người khác. Có lẽ chính bạn cũng không thể tin một người luôn chỉ biết cái lợi của thân họ.

Đồng thời, bạn cũng nên đặt mình vào người khác để thông cảm và thấu hiểu họ. Chắc hẳn ai cũng thấy tin cậy vào một người có thể hiểu được mình.

3. Kỹ năng thuyết phục người khác: Lựa chọn thời điểm thuyết phục, cách nói chuyện phù hợp.

Như chúng ta đã biết, tâm lý và cảm xúc của con người thay đổi theo thời gian. Do vậy bạn cần lựa chọn đúng thời điểm họ ở trạng thái tốt nhất, cởi mở nhất để thuyết phục. Đồng thời đó cũng phải là thời điểm mà bạn cảm thấy tự tin nhất, nếu không lời lẽ mà bạn nói ra sẽ không đủ mạnh làm người khác cảm thấy tin tưởng.



Kỹ năng thuyết phục: chọn thời điểm thuyết phục thích hợp

Khi bạn cố gắng thuyết phục ai đó, bạn cần kiểm soát được cảm xúc của chính mình để không mắc phải những sai lầm trong cách nói chuyện. Các bài học về **kỹ năng kiểm soát cảm xúc** sẽ giúp ích cho bạn – đừng bỏ qua nó!

Đối với từng mẫu người khác nhau sẽ có cách nói chuyện khác nhau để thuyết phục họ. Ví như có người yêu thích cách nói năng lịch sự nhẹ nhàng, có người yêu thích cách nói chuyện thẳng thắn, mạnh mẽ.... Để biết họ thuộc mẫu người nào, bạn cần phải có một khoảng thời gian để tìm hiểu, cũng chính là khoảng thời gian bạn tạo dựng mối quan hệ với họ.

Trong trường hợp phải thuyết phục nhiều người, bạn hãy sử dụng cách thuyết phục nghiêng về cảm xúc hơn là lý trí. Bởi theo khoa học nghiên cứu thì tâm lý đám đông rất dễ bị cảm xúc lôi cuốn.

4. Nắm bắt được sự tương đồng

Bởi vì ai cũng có quan điểm của riêng mình, và hầu hết đều ra sức bảo vệ những quan điểm đó. Do vậy không dễ để bắt ai đó từ bỏ quan điểm của họ và nghe theo quan điểm của bạn.

Để thuyết phục người khác khi quan điểm của bạn và đối phương trái ngược nhau, bạn cần nắm bắt được các điểm tương đồng trong quan điểm của mỗi người và dựa vào đó để thuyết phục đối phương.



Kỹ năng thuyết phục: Nằm được sự tương đồng

Lấy một ví dụ cụ thể để bạn dễ dàng hình dung hơn, hai bạn đang có ý định góp vốn để kinh doanh nhưng ý kiến về sản phẩm kinh doanh lại khác nhau. Bạn có thể bắt đầu thuyết phục bằng cách “Minh thấy sản phẩm A cũng có khả năng, nhiều ưu điểm nhưng sản phẩm B...”. Và từ đó bạn lấy những dẫn chứng, lập luận về sản phẩm B. Như vậy sẽ tốt hơn khi bạn chê sản phẩm A và chỉ nói tốt về sản phẩm B mà bạn lựa chọn.

5. Luôn có dẫn chứng và lập luận khi thuyết phục

Người ta thường bảo, nói có sách mách có chứng, do vậy lời thuyết phục của bạn sẽ trở nên có trọng lượng hơn khi có những dẫn chứng và lập luận đi kèm.



Kỹ năng thuyết phục: Có dẫn chứng thuyết phục

Những dẫn chứng và lập luận này không nên quá cao siêu, chỉ bạn biết mà đối phương không biết. Như vậy thì dẫn chứng coi như vô dụng. Khi họ cảm thấy mơ hồ thì họ cũng rất khó để tin tưởng bạn. Ví như khi bàn luận về một hiện tượng siêu nhiên của Trái Đất, lấy dẫn chứng mà NASA đưa ra sẽ thuyết phục hơn khi bạn lấy tên một nhà khoa học cụ thể nào đó. Bởi vì NASA được nhiều người biết đến hơn.

Và trong trường hợp nào chẳng nữa, để người khác tin tưởng và bị bạn thuyết phục, luôn đòi hỏi dẫn chứng của bạn phải cụ thể, lý luận phải chặt chẽ và rõ ràng theo lối “nói trước chặn sau”. Chỉ một sơ hở nhỏ đôi khi cũng làm người khác mất niềm tin ở bạn. Như vậy việc thuyết phục hoàn toàn thất bại.

Kết luận

Kỹ năng thuyết phục người không chỉ ngày một ngày hai là bạn có thể học và thuyết phục ngay được ai đó. Bạn cần phải có sự kiên nhẫn, chân thành, kết hợp với khả năng giao tiếp tốt. Nhưng dù thế nào chẳng nữa, bạn cũng phải chắc chắn rằng, điều mà bạn đang thuyết phục người khác nghe theo không phải những điều gây bất lợi cho họ.



Định hướng

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua việc cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị phù hợp với thực tế tình hình đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng cường triển khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

3. Nghiêm túc triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 70 -KH/TĐTN-UBH ngày 21/2/2019 của Đoàn TNCS và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ban hành về Tổ chức các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2019 và kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019)

4. Đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền kết nạp thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên; xem xét giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp